

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

IP – เหมือนจะ รอแพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

เริ่มเปิดประเทศวันแรก เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ บางท่านก็คงจะหนีทัน บางท่านก็คงจะหนีมานานแล้ว บางท่านก็เพิ่งจะหนีไปก่อนหน้านี้ หลังจากเริ่มเห็นแว่วว่าจะขึ้นระดับ 1640 ไม่ได้จริงๆ ซึ่งที่ผ่านมา ในทางเทคนิคจะถือว่า มีการทดสอบระดับพื้นที่แนวต้านสำคัญไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะ... โดยพื้นที่สำคัญ ที่เห็นเมมขยับบ่อยๆ คือ 1670-1680 หรือ จริงๆ ไม่ขึ้น 1680 ให้ได้ ใครที่เคยกล่าวว่า ระยะกลางยังดูดี หรือ จะมีการกล่าวในเชิงพื้นฐานว่าดูดีนั้น เห็นเมมก็ให้ความเห็นไปว่า ถ้าจะเอ่ยถึงพื้นฐานจริงๆ ก็ว่าไปนะครับ แต่ถ้าเอาระดับของปัจจัยทางเทคนิคเข้าไปเกี่ยวข้องกับแค่ค่าเดียว เห็นเมมก็ว่า อาจจะไม่ใช่แล้วนะนั่น... แต่เอาเถอะครับ เงื่อนไขของการวิเคราะห์ทางเทคนิค พุดไปมากๆ ก็จะมีข้อโต้แย้งได้อยู่แล้ว ซึ่งเห็นเมมก็กล่าวแล้ว ไม่ว่าจะราคาซื้อหรือซื้อแพง แต่ถ้าผิดเงื่อนไขที่จะขึ้นได้ ยังไงเสีย ก็ต้องหาทางหนี หรือ Cit Loss ให้ทันด้วยนะครับ (จริงๆ ต้องวางแผนไว้ก่อนนะ)... ส่วนที่บอกว่า เวลาซื้อแพง ก็เพราะว่า มีแว่วจะแพงกว่าได้ บางครั้ง ซื้อแพงๆ ได้เลย หรือ บางทีก็อาจจะ รอแพงอีกหน่อย ของถูก บางครั้งก็ไม่ใช่แนวโน้มดี และ ของแพงบางที ก็เชื่อว่าต่อไปต่อไม่ได้ ทุกอย่างว่ากันไปตามเงื่อนไข... แต่ก็เหมือนจะมีเรื่องเล่าของชาวห้องค้าในระยะนี้เหมือนกันนะ ที่บอกว่า “เหมือนจะ รอแพง” ก็คงไม่ใช่อะไร นอกจากกลืนคำบริโภคนในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็แพงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย และเหมือนจะมีแว่วว่าจะแพงขึ้นอีก แถมยุคที่ราคาน้ำมันเริ่มแพงๆ ด้วยแล้วนั้น อะไรรจะแพงต่อไปอีกบ้างล่ะ... ตลาดหุ้น จะตอบรับยังไง รอดู

ดูตามเกม...

จากการแก่งตัวของราคาแบบนี้ หากจะรอซื้อถูกๆ หรือ ซื้อต่ำๆ ก็เชื่อว่าจะดี ถ้าจะเก็บ ก็ตรงนี้ถือว่าแพง แต่ก็อาจจะไม่แพงกว่า... หรือ ถ้าเห็นแพงกว่านี้ ก็อาจจะเป็นแว่วว่า จะเริ่มวิ่ง

- แนวรับ : ... 22.5-22.2 หากมีถูกกว่า 22.0 ถือว่า ไม่สวย
- เป้าหมาย : ... ระยะสั้น ก็ลุ้น 28 มองรอบยาว ก็ลุ้น 34-36

Price Chart...(IP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IP... จะว่าไปแล้ว ราคาที่ขึ้นมากก่อนหน้านี้ในรอบใหญ่ๆ และมีการพักตัว มานานสักระยะแล้ว โดยหลักๆ แล้ว ราคาที่เหมือนจะมีกรอบการแก่งตัว ซึ่งถ้าอ่านจากภาพแล้ว การจะลงมามากกว่า 22.0 อีกที จะถือว่าไม่ใช่แนวโน้มที่จะดีนัก... และในทางกลับกันนั้น หากจะมีแว่วดี iley ก็คือการขึ้นไปขึ้น 24.0 ได้มันคง แต่ถ้าจะไม่อยากไปไล่ราคาแถวๆ นั้น ก็ซื้อดักทางในระดับราคาแถวๆ นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 22.0 ด้วยนะ เพราะการต่ำกว่า 22.0 ลงมาอย่างเด็ดขาด อาจจะมองได้อีกนัยหนึ่งว่า การแก่งตัวออกข้างที่ผ่านมา จะเป็นการนั่งขายของเสียมากกว่า... ดังนั้น การจะซื้อถูกกว่านี้ ราคาอาจจะถูกลงกว่ามาก และ นานกว่าจะขึ้น ก็เป็นไปได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน